

มติย่อ  
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
<b>เรื่องเพื่อทราบ</b> ๑.๒.๓ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔	รับทราบ และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ถือการุณย์ สรุปรายชื่อผลการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ทุกหลักสูตรของคณะในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษาว่ามาจากที่ใดบ้าง และมี impact อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการจัดฝึกอบรมต่อไป
<b>เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร	เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ และปรับแก้ไขตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยขอให้แยกวาระการประชุมของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวาระการประชุมหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)	ประธานให้ถอนวาระ และมอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ทบทวนและตรวจสอบประเด็นการปรับแผนการศึกษาและการปลดเงื่อนไขรายวิชาบังคับเพื่อให้มีความชัดเจนก่อนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งในความเพียงพอและพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	เห็นชอบ ปรับแก้ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุม และประกาศให้ทุกส่วนงานใช้แบบประเมินออนไลน์ในระบบ REG ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๔.๕ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ลับ)	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
<b>เรื่องอื่นๆ</b> ๕.๑ เรื่อง แนวทางการเสนอวาระสภาวิชาการ	รับทราบ

\*ทั้งนี้ให้รอกการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ\*

(นางสาวอัมพา สุวรรณศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ